

HỌC KHU THỐNG NHẤT ELK GROVE
EGU CẬP NHẬT

9510 Elk Grove-Florin Road, Elk Grove, CA 95624
Office (916) 686-7732 | Fax (916) 686-7787



PHỔ BIẾN NGAY LẬP TỨC: 8 tháng 6 năm 2020

Liên hệ: Xanthi Pinkerton
Di động +1 (916) 261-6219
xpinkert@egusd.net

Thông Điệp Chung từ Giám Đốc bộ môn Điền Kinh Khu Vực Sacramento năm 2020-21

ELK GROVE, Calif. - Ngày 8 tháng 6 năm 2020 - Tất cả các học khu phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc lập kế hoạch cho năm học 2020-21 bao gồm cách tiếp tục an toàn với các chương trình thể thao và lực sĩ thể lực. Thể thao đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa và cộng đồng tại các trường học của chúng tôi và cuộc sống của nhiều học sinh-vận động viên tận tụy. Ở nhiều học khu, gần một phần ba hoặc nhiều hơn học sinh ở cấp trung học là học sinh-vận động viên. Sáu học khu lớn nhất ở Quận Sacramento – Thống Nhất Elk Grove, Thống Nhất Folsom /Cordova, Thống Nhất Natomas, Thống Nhất Thành Phố Sacramento, Thống Nhất San Juan và Thống Nhất Twin Rivers - sẽ cùng nhau chia sẻ và thảo luận về cách tiếp cận an toàn và chu đáo cho thể thao và thi đấu thể thao trong năm học tới. Nhóm của chúng tôi bao gồm một hoặc nhiều đại diện từ mỗi học khu. Mục đích của nhóm này chủ yếu là:

- Tạo cơ hội cho các đại diện thể thao của trường trung học học khu thảo luận về các tài liệu hướng dẫn của liên đoàn thể thao tiểu bang, và quận
- Chia sẻ kế hoạch, ý tưởng, mối quan tâm và các giải pháp cho giai đoạn 2020-2021 của môn điền kinh biến đổi được đưa ra, và có khả năng phát triển, điều kiện mỗi học khu sẽ phải đối mặt trong năm học 2020-21
- Thúc đẩy một nhóm khu vực lớn hơn để tìm kiếm ý tưởng, đổi mới và các giải pháp khả thi cho các thách thức đi kèm với điền kinh trong thực tế COVID-19
- Cung cấp thông tin liên lạc minh bạch và kịp thời cho mỗi cộng đồng được phục vụ. Ngoài ra, quý vị có thể liên hệ với giám đốc thể thao của trường để cập nhật liên tục.

Đội ngũ này công nhận mỗi học khu có bối cảnh địa phương, Hội đồng được bầu và lãnh đạo học khu. Lãnh đạo từ mỗi học khu cảm thấy sự hợp tác, giao tiếp, chia sẻ và nhóm làm việc - một số lý tưởng tương tự tạo nên một đội thể thao trường trung học tuyệt vời - có thể mang lại lợi ích hơn nữa cho tất cả các cộng đồng của chúng tôi. Sự khác biệt trong hướng dẫn từ một

loạt các tổ chức đã dẫn đến sự bối rối và các thách thức. Nhóm của chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp sự rõ ràng tốt hơn, nhận ra trong thời điểm này mọi người phải công nhận sự chắc chắn không được đảm bảo.

- Christopher R. Hoffman, Tổng Giám Đốc, Học Khu Thống Nhất Elk Grove
- Jorge A. Aguilar, Tổng Giám Đốc, Học Khu Thống Nhất Thành Phố Sacramento
- Sarah Koligian , Ed.D., Tổng Giám Đốc Học Khu Thống Nhất Folsom Cordova
- Kent Kern, Tổng Giám Đốc, Học Khu Thống Nhất San Juan
- Chris Evans, Tổng Giám Đốc, Học Khu Thống Nhất Natomas
- Steve Martinez, Ed.D., Tổng Giám Đốc, Thống Nhất Twin Rivers

Giới thiệu về Học Khu Thống Nhất Elk Grove

Học Khu Thống Nhất Elk Grove (HKTNEG) là học khu lớn thứ năm ở California nằm ở miền nam Quận Sacramento. HKTNEG bao gồm 320 dặm vuông và bao gồm 67 trường: 42 trường tiểu học, chín trường trung học sơ cấp, chín trường TH Phổ Thông, năm trường giáo dục thay thế, một trường cho người lớn, một trường bán công và một khóa học trên mạng. Cung cấp vô số chương trình giáo dục, bao gồm hơn 70 trường đặc biệt dạy Nghề Nghiệp và những Khóa Học với 15 ngành công nghiệp, chúng tôi chuẩn bị cho sinh viên học đại học và những khóa học chuyên môn bằng cách hỗ trợ họ phương tiện để giải quyết vấn đề sáng tạo; tự giác, tự lực; hiểu biết kỹ thuật; giao tiếp và cộng tác viên hiệu quả; và tham gia trong cộng đồng như những cá nhân với sự liêm chính. Chúng tôi tích hợp các học thuật nghiêm ngặt với kinh nghiệm học tập dựa trên nghề nghiệp và kinh nghiệm tại nơi làm việc trong thế giới thực và đảm bảo rằng *Mọi học sinh Đều Học, trong Mọi Lớp Học, trong Mọi Môn Học, Mỗi Ngày để chuẩn bị vào Đại Học, Nghề Nghiệp và Sẵn Sàng cho Cuộc Sống.*

Để biết thêm thông tin về Học Khu Thống Nhất Elk Grove, vui lòng truy cập www.egusd.net và theo dõi chúng tôi tại @ElkGroveUnified trên [Facebook](#), [Twitter](#), [Instagram](#), [LinkedIn](#), [YouTube](#) và [Eventbrite](#) .

###